

## ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

### นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านสุรเชษฐ์ จำปาศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลดอนยายหอม ท่านบุญเดือน เกตุทองอยู่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด ท่านธงพร วาดด้วงมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน ท่านธวัชชัย ศุภมวงคชัยสิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน กระผมนายพะเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.๒๕๕๕ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถตั้งรายจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยได้ในกรณีที่เป็นสมาคมที่ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจ่ายค่าบำรุงสมาคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการส่งเสริมกิจการและการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นไปด้วยความถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้างต้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นที่ไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ เห็นสมควรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสมควรเข้าเป็นสมาชิกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๔ (๒) สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

**มติที่ประชุมสภา** เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัครงค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย